

ปก.ชี้ 8จว.ไต้ย้งท่วม ไฟเขียวงบช่วยด่วน จังหวัดละ 70 ล้านบ. ปก.เผย 8จว.ไต้รวม 78 อำเภอ ยังมีสถานการณ์น้ำท่วม (อ่านต่อหน้า 14)

ต่อจากหน้า 1

ไต้ย้งท่วม

8จว.ไต้ย้งท่วม-รวม 78 อำเภอ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน นายภาสกร บุญญลักษม์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า หลายพื้นที่ในภาคไต้ย้งยังมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 8 จังหวัด รวม 78 อำเภอ 515 ตำบล 3,552 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 553,921 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 9 ราย ได้แก่ 1.นครศรีธรรมราช เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 13 อำเภอ ได้แก่ อ.ชะอวด อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.พระพรหม อ.เมืองฯ อ.ร่อนพิบูลย์ อ.จุฬาภรณ์ อ.ปากพนัง อ.พรหมคีรี อ.นบพิตำ อ.หัวไทร อ.เชียรใหญ่ อ.พิปูน และ อ.สิชล ปัจจุบันคลองทำตมมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2.พัทลุง 11 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ศรีบรรพต อ.ควนขนุน อ.ปากพะยูน อ.บางแก้ว อ.ป่าพะยอม อ.ศรีนครินทร์ อ.ป่าบอน อ.ตะโหมด อ.งหวา และอ.เขาชัยสน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ปัจจุบันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระดับเพิ่มขึ้น 3.ตรัง เกิดน้ำท่วม อ.นาโยง 1 ตำบล ปัจจุบันลุ่มน้ำแม่หาดระดับน้ำเพิ่มขึ้น 4.สตูล 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ควนโดน อ.เมือง อ.ท่าแพ และ อ.มะนัง ปัจจุบันแม่หาดระดับน้ำเพิ่มขึ้น 5.สงขลา 16 อำเภอ ได้แก่ อ.ระโนด อ.สะเดา อ.หาดใหญ่ อ.สิงหนคร อ.เทพา อ.บางกล่ำ อ.สะบ้าย้อย อ.นาทวี อ.จะนะ อ.รัตภูมิ อ.เมือง อ.นาหม่อม อ.กระแสสินธุ์ อ.ควนเนียง อ.คลองหอยโข่ง และสทิงพระ ผู้เสียชีวิต 3 ราย ปัจจุบันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระดับน้ำลดลง 6.ปัตตานี 12 อำเภอ ได้แก่ อ.มายอ อ.ทุ่งยางแดง อ.หนองจิก อ.แม่ลาน อ.ไม้แก่น อ.โคกโพธิ์ อ.ยะรัง อ.ยะหริ่ง อ.เมือง อ.สายบุรี อ.กะพ้อ และ อ.ปะนาเระ ผู้เสียชีวิต 3 ราย ปัจจุบันแม่หาดระดับน้ำเพิ่มขึ้น 7.ยะลา 8

อำเภอ ผู้เสียชีวิต 1 ราย ปัจจุบันแม่หาดสายบุรี ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 8.นราธิวาส 13 อำเภอ ได้แก่ อ.บาเจาะ อ.แว้ง อ.ริโอเสาะ อ.เจาะไอร้อง อ.สุคีริน อ.ยี่งอ อ.ระแงะ อ.ตากใบ อ.จะแนะ อ.ศรีสาคร อ.สุโหงโก-ลก อ.สุโหงปาดี และ อ.เมือง ผู้เสียชีวิต 1 ราย ปัจจุบันแม่หาดสายบุรี มีระดับน้ำเพิ่มขึ้น

ให้จว.ละ 70ล.ที่ประกาศภัยพิบัติ

นายภาสกรเปิดเผยว่า ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วม 8 จังหวัดภาคไต้ บางจุดระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ปภ.ได้ประสานจังหวัดเร่งอพยพประชาชนและดูแลด้านความเป็นอยู่ในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดอพยพ รวม 200 แห่ง ได้แก่ จ.นราธิวาส 79 แห่ง สงขลา 16 แห่ง ยะลา 43 แห่ง และปัตตานี 62 แห่ง มีประชาชนเข้าพักอยู่อาศัยชั่วคราวที่ศูนย์พักพิงที่จังหวัดไต้จัดเตรียมไว้แล้วรวมกว่า 1.3 หมื่นคน รวมถึงเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้เปิดศูนย์พักพิงร่วมใจอุไรรัก เพื่อรองรับผู้ประสบภัย จำนวน 2 แห่ง มีผู้เข้าพัก 542 คน ได้แก่ 1.ศูนย์พักพิงร่วมใจอุไรรัก หมู่ที่ 3 บ้านบือราปะเปะ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส มีผู้เข้าพัก 242 คน และ 2.ศูนย์พักพิงร่วมใจอุไรรัก ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี มีผู้เข้าพัก 300 คน

“ขณะนี้จังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) แล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และชุมพร รวม 51 อำเภอ 346 ตำบล 2,163 หมู่บ้าน/ชุมชน และเมื่อวันที่ 29 พ.ย. กรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทรองราชการให้กับ 6 จังหวัดภาคไต้ที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ได้แก่ สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพิ่มเติมแล้วจังหวัดละ 50 ล้านบาท จาก 20 ล้านบาท รวมเป็น 70 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับใช้ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและให้การปฏิบัติภารกิจดูแลพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดย ปภ.ได้กำชับให้จังหวัดที่ได้รับการขยายวงเงินทรองราชการฯ ใช้จ่ายงบประมาณโดยยึดระเบียบกระทรวง

การคลังฯ เป็นหลัก มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ให้การช่วยเหลือสอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัย” นายภาสกรกล่าว

ชาวยะลาแห่ซื้อข้าวของกักตุน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนัก เกิดน้ำท่วมถนนเส้นทางหลักขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค รถบรรทุกสินค้าไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ส่งผลให้วัตถุดิบประกอบอาหารขาดแคลน อาทิ น้ำมันพืช ผักสด แก๊สหุงต้ม เป็นต้น ทำให้ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง ประชาชนต่างจับจ่ายซื้อข้าวของตุนไว้ด้วยส่วนหนึ่ง คาดว่าน้ำท่วมอาจจะใช้เวลาหลายวันกว่าจะคลี่คลาย ส่วนร้านค้าภายในตลาดพ่อค้าแม่ค้านำสินค้ามาขายน้อย ส่วนใหญ่จะปิดร้านเพราะวัตถุดิบไม่มีจำหน่าย เนื่องจากผักสดจากภาคกลาง หรือตลาดหาดใหญ่ จ.สงขลา ไม่สามารถมาส่งได้ ส่วนบิ๊มบ้านต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองเบตง ประชาชนต่างนำรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ เข้าคิวเติมน้ำมัน และนำแก๊สลอนมาเติม ร้านขายแก๊สหุงต้มในเขตเทศบาลเมืองเบตง เผยว่า แก๊สทุกขนาดหมดแล้ว ไม่มีแก๊สให้ลูกค้า เนื่องจากโรงอัดแก๊สในพื้นที่ไม่มีแก๊สเช่นกันต้องรอกถนนสายหลักเปิดเพื่อรถขนส่งนำแก๊สมาส่งได้

ขณะที่ นายกิตติ ดามาอุ เจ้าของบริษัทเบตงมินิมาร์ท กล่าวว่า เครื่องอุปโภคบริโภคที่ร้านมีเพียงพอ โดยเฉพาะข้าวสาร ภายใน 1 เดือนมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่

นราธิวาสประสบภัยพิบัติ 13อก.

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.นราธิวาสทางจังหวัดได้ประกาศ 13 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เนื่องจากน้ำท่วมขังน้ำไหลหลาก แต่หลังจากฝนเริ่มทิ้งช่วง พื้นที่ที่เคยมีน้ำหลากได้ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่วนที่ ต.ลำภู อ.เมือง ยังคงมีระดับน้ำสูง ต้องใช้เรือในการสัญจรไปมา เจ้าหน้าที่ลงเรือแจกข้าวตามบ้านเรือน ส่วนถนนถนนเส้นทางระหว่าง ต.ลำภูมายัง ต.ปลักปลา นั้น มีการปิดเส้นทางจราจรไว้ 1 เส้นทาง เพื่อให้ประชาชนนำข้าวของมาไว้บนถนนรวมถึงสัตว์เลี้ยง โดยมีหน่วยงานให้บริการให้วัวช่วงน้ำหลากด้วย ที่บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการ ระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังคงล้นเอ่อจากคลองชลประทานขึ้นถนนถนน รถยนต์ไม่สามารถ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 1 ธันวาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17066

หน้า: 1(บนขวา), 14

Col.Inch: 117.89

Ad Value: 141,468

PRValue (x3): 424,404

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปก.ชี้8จว.ไต่ยังท่วม ไฟเขียวงบชวยด่วน จังหวัดละ70ลำนบ.

สัญจรไปมาได้ อีกทั้งสถานที่ราชการยังมีน้ำท่วม ขังทางเข้า ไม่สามารถเดินทางทำงานได้

ขณะเดียวกันถึงแม้ฝนทิ้งช่วง แต่บ้านเรือนตามแนวแม่น้ำบางนราในพื้นที่บ้านจือปอ ชุมชนยะกัง บ้านกำปงตาเก๊ะ มีระดับน้ำเอ่อล้นต่อเนื่อง เข้าท่วมถนนสายหลักในชุมชน รวมถึงท่วมบ้านเรือนต้องมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราว เพื่อความปลอดภัย ระดับน้ำยังคงสูงขึ้น เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนจะไหลลงสู่ทะเล ส่วนผู้ประสบภัยแถวยะกังเขตเทศบาลเมือง นราธิวาส แม่น้ำบางนราไม่ได้ท่วมไม่สามารถอยู่ได้ต้องมาอยู่ศูนย์พักพิงที่โรงเรียนเทศบาล 3 มี 50 ครอบครัว รวม 210 คน

คลื่นยักษ์ซัดแหลมมรสุมเขมร

น.ส.คามิลลา เบเลียดสกายา อายุ 24 ปี นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ถูกคลื่นซัดจมหายไปในทะเล ขณะนั่งพักผ่อนบนชายหาดที่จุดชมวิวดาดเกาะ หมู่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เหตุเกิดเวลาประมาณ 13.30 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน สืบเนื่องจากเมื่อเวลา 12.57 น. น.ส.คามิลลาขับรถเก๋งมาจอดที่ลานจอดรถและเปิดท้ายรถหยิบแผ่นโฟมยางรองนั่ง ก่อนเดินลงบันไดไปนั่งอยู่บนชายหาดขนาดใหญ่ห่างออกไป 20 เมตร เป็นจุดที่อันตรายและนำแผ่นโฟมยางปูพื้นรองนั่งเพื่อถ่ายรูปวิวทะเล ต่อมา น.ส.คามิลลาถูกคลื่นยักษ์ซัดตกชายหาดไป มีผู้เห็นเหตุการณ์บอก น.ส.คามิลลาลอยคออยู่ประมาณ 10 นาที ก่อนหมดแรงจมน้ำหายไป กล้องวงจรปิดของเทศบาลนครเกาะสมุยสามารถบันทึกภาพขณะที่ น.ส.คามิลลาถูกคลื่นยักษ์ซัดหายไป

นายชัชชัย มณี รักษาการแทนนายอำเภอเกาะสมุย ร่วมกันวางแผนภารกิจค้นหาในช่วงเช้าน้ำเจ็ตสกี 2 ลำ ออกค้นหาบริเวณจุดตก และบริเวณตามแนวกระแสน้ำ และจัดชุดค้นหาทางเท้า 2 ชุด ค้นหาตามแนวชายหาดทั้ง 2 ฝั่งของจุดเกิดเหตุ ระยะทางประมาณ 2 กม. ไม่พบตัวผู้สูญหาย

ส่วนนายกรีกอริ โอนิน อายุ 47 ปี ชาวรัสเซียแฟนของผู้สูญหาย ได้มารอดติดตามการค้นหาของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด กล่าวว่าตนเองกับแฟนสาว และครอบครัวจะเดินทางมาเที่ยวที่เกาะสมุยทุกปี ปีนี้เดินทางมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมและกำหนดกลับรัสเซียในเดือนธันวาคม วันเกิดแฟนสาวบอกว่าจะไปเล่น

เทนนิส แต่แวมานั่งพักผ่อนที่จุดชมวิวดาดเกาะ เวลา 17.40 น. มารู้ข่าวจากสื่อออนไลน์มีนักท่องเที่ยวตกทะเลสูญหาย ออกค้นหาแฟนสาวให้เจอโดยเร็ว คบกับแฟนสาวมาได้ 5 ปี และมีกำหนดจัดงานแต่งงานในกลางเดือนธันวาคมนี้

เขื่อนน้ำท่วมสงขลารายที่5

สถานการณ์น้ำท่วมใน จ.สงขลา ช่วงเช้าวันที่ 30 พ.ย. น้ำปรับลดระดับลงทุกพื้นที่เนื่องจากฝนทิ้งช่วงตลอดคืนวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา ทำให้การระบายน้ำทำได้รวดเร็วขึ้น เส้นทางหลายแห่งน้ำเริ่มแห้ง สัญจรได้ โดยพื้นที่ตอนบนของคลองอู่ตะเภา ทั้งใน อ.สะเดา และ อ.คลองหอยโข่ง ระดับน้ำท่วมลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ริมคลอง ส่วนพื้นที่น้ำท่วมริมคลองภูมินาราดำริ และคลองอู่ตะเภาในพื้นที่ชั้นนอกของเทศบาลนครหาดใหญ่ ระดับน้ำปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนใน อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย สถานการณ์เริ่มดีขึ้น ชาวบ้านเริ่มสำรวจความเสียหายของบ้านเรือน แต่ยังไม่ไว้วางใจสถานการณ์ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ฝนอาจจะตกลงมาอีกครั้ง ส่วนพื้นที่ชั้นในไข่แดงของเทศบาลนครหาดใหญ่ ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้

นายภุชงค์ พลรัตน์ นายอำเภอจะนะ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. 14 นาย และกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสมาคมฯ ทุ่งเขยเขยงตั้งหาดใหญ่ ร่วมกันค้นหาผู้สูญหายพลัดตกน้ำ เมื่อวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา ในพื้นที่หมู่ 6 ต.บ้านนา อ.จะนะ จนพบศพนายอานัส หะยอ อายุ 19 ปี ในพื้นที่หมู่ 4 ต.บ้านนา อ.จะนะ กลายเป็นผู้เสียชีวิตที่ 5 ของสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.สงขลา

ความคืบหน้าฟาร์มหมูของนายสมคิด ไชยบุญแก้ว ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านปลายเหมือง ต.จะโหนด อ.จะนะ จ.สงขลา ถูกน้ำทะเลหนุนเข้าท่วม และฝนตกหนักหลายวัน ฟาร์มเลี้ยงหมูถูกน้ำท่วมสูงราว 2 เมตร และหมู 480 ตัว มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท ลอยคอรอความช่วยเหลือ รวมทั้งยังมีอาหารหมูที่เพิ่งซื้อ 3 แสนบาท ที่เสียหายไปด้วยทั้งหมด ได้มีเรือท้องแบนของท้องถิ่นลำหนึ่งที่เสร็จจากภารกิจหลักช่วยเหลือประชาชน ออกมาช่วยสำรวจพื้นที่น้ำท่วมรอบๆ ฟาร์มหมูแห่งนี้ และพบหมูบางส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนจะช่วยกันคล้อง

และลากกลับมาয়บ้านของเจ้าของหมูหลายรอบ โดยจับหมูกลับมาได้ประมาณ 10 กว่าตัว และมีบางส่วนที่พบว่าตาย 3-4 ตัว

สตูล-พัทลุงยังเจอน้ำท่วมหนัก

สถานการณ์น้ำท่วม จ.สตูล กระจายวงกว้างแล้ว 5 อำเภอ ได้แก่ อ.ควนโดน อ.ท่าแพ อ.เมือง อ.มะนัง และล่าสุด อ.ละงู ทางจังหวัดประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ควนโดน อ.ท่าแพ และ อ.เมือง มวลน้ำจำนวนมากจากเขาบรทัด ถ้าเจ็ดคต ไหลทะลักล้นคลองลำโลน เข้าท่วมบ้านวังนาใน ต.น้ำผุด อ.ละงู เป็นแนวเขตป่าต้นน้ำ จากความเร็วและความแรงของกระแสน้ำ ส่งผลให้กระจายวงกว้างอย่างรวดเร็ว ทหารชุด ร.5 พัน 2 จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แนวโน้มสถานการณ์ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่

ขณะที่นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าฯ พัทลุง ลงพื้นที่สี่แยกโพธิ์ทอง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม หากเกิดฝนตกหนักอีก สำหรับอำเภอติดทะเลสาบ คือ อ.เมือง อ.ควนขนุน อ.เขาชัยสน อ.บางแก้ว และ อ.ปากพะยูน มวลน้ำจากเทือกเขาบรทัด ไหลลงมาท่วมซึ่งทำให้แต่ละพื้นที่มีน้ำท่วมขังสูง บางพื้นที่สูงกว่า 1 เมตร ทางชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่

กสทช.เคลียวิทุสมัครเล่นช่วย

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ได้รับรายงานจากสำนักงาน กสทช. เขต 41 จ.ยะลา ครอบคลุมพื้นที่ จ.ยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล และนราธิวาส ว่าภาคใต้ยังคงน้ำท่วมหนักและฝนยังคงตกต่อเนื่อง จึงตั้งศูนย์ประสานงานภัยพิบัติภาคใต้คอยช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง รายงานสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และประสานผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างใกล้ชิดขณะนั้นในบางพื้นที่น้ำท่วมสูง การไฟฟ้าถูกตัดขาด ส่งผลต่อระบบการสื่อสารในบางพื้นที่ ทำให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่สามารถเข้าไปสถานีฐานเพื่อเติมน้ำมันปั่นไฟได้ โดยสับดาที่ที่ผ่านมาได้รับรายงานว่ามีสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (cell site) หยุดให้บริการบางส่วนเกือบ 200

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 1 ธันวาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17066

หน้า: 1 (บนขวา), 14

Col.Inch: 117.89

Ad Value: 141,468

PRValue (x3): 424,404

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปภ.ชี้8จว.ไต้ย้งท่วม ไฟเขียวงบช่วยด่วน จังหวัดละ70ล้าหนบ.

สถานี แต่บางสถานีก็กลับมาใช้งานได้ ขึ้นกับการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าในแต่ละช่วง

นายไตรรัตน์กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ภาค 4 และเขต 41 ได้ประสานงานกับ เครือข่ายวิทยุสมัครเล่น ให้เตรียมความพร้อม และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการแจ้งเตือนภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ทปอ.ห่วงกระทบสอบTGAT/TPAT

นายพงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ในฐานะ ประธาน ทปอ. เปิดเผยว่า กระทบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะนักเรียนที่จะต้องเข้าสอบ TGAT/TPAT ในวันที่ 7-9 ธ.ค.นี้ โดย ทปอ.จะประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าว จะหาทางช่วยเหลือแก้ปัญหาการจัดสอบในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อไม่ให้กระทบกับภาพรวมของประเทศในภูมิภาคอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ทปอ.เคยมีประสบการณ์ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีทั้งคนที่เข้าสอบได้และเข้าสอบไม่ได้ ครั้งนี้เป็นสถานการณ์ภัยพิบัติอีกอย่าง จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป